

Số: /KH-PTTH

Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch cao điểm tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các nội dung như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng; tuyên truyền cho nhân dân biết về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng để họ cảnh giác, phòng tránh.

2. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thống nhất, đồng bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể.

3. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa tội phạm hoạt động trên không gian mạng phải được thực hiện thường xuyên, tần suất phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; có thể lồng ghép hoặc gắn việc tuyên truyền với các hoạt động đoàn thể khác, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nội dung tuyên truyền cần phù hợp với thực tiễn, với từng đối tượng cụ thể.

#### II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thực hiện tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các Kế hoạch của tỉnh về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của Đài thông qua các cuộc họp và chào cờ đầu tháng. Ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đăng tải trên Trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý nội bộ để đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tiếp cận thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Các phòng khối nội dung phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm lừa đảo

chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tập trung tuyên truyền các nội dung của: Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình mới; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen"; Luật An ninh mạng; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; ...

3. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua các chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục, phóng sự phát trên sóng phát thanh, truyền hình, nhất là trên các hạ tầng số của Đài; đa dạng hóa các các thể loại để truyền truyền đến nhiều đối tượng trong xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các ứng dụng trên thiết bị thông minh, tạo điều kiện cho người dân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trên cơ sở đó, mọi người có ý thức cảnh giác và thực hiện.

4. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, chính trị, xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là với đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng môi trường mạng lành mạnh, phòng ngừa, phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Các phòng khối nội dung bám sát Kế hoạch phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan để xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền; thực hiện lồng ghép và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trong các chương trình phát sóng của Đài, nhất là trên các hạ tầng số. Tập trung tuyên truyền theo các chuyên đề như: *Giữ vùng xanh trên không gian mạng; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước với tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Các hình thức giao dịch thanh toán trực tuyến trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống*

*hiện đại; Bẫy của các đối tượng lừa đảo qua mạng với những thủ đoạn tương chừng như đã cũ; Thận trọng khi chia sẻ những thông tin cá nhân trên không gian mạng; ...*

- Tăng cường lồng ghép việc tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; phổ biến “Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng” của Công an tỉnh trong các chuyên đề, chuyên mục; chú trọng hướng dẫn dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp trực tiếp theo dõi, phối hợp với các phòng khối nội dung tổng hợp và báo cáo kết quả tuyên truyền hàng tháng về công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đề nghị các phòng chuyên môn triển khai thực hiện.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh;
- Ban Giám đốc Đài;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hiền**